

กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยแนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน เพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์หลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลีนี จุโทปะมา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัย ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม และ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ผู้บริหารในท้องถิ่นทุกระดับที่สนับสนุนบุคลากร เพื่อการวิจัยในท้องถิ่น

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุตระกุล อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานวิจัย ขอขอบคุณผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ คุณกังวาล ครองยุทธ ผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ คุณสัตยา อุดมรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ คุณชไมพร ไวยวรรณ ผู้ประสานงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ผู้ใหญ่บพิตร คำมัด ผู้นำและผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร และ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในโครงการ ที่อำนวยความสะดวก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและเป็นกัลยามิตร ขอขอบคุณชาวบ้านชุมชนท้องถิ่น พื้นที่วิจัยทั้ง 4 แห่ง และนักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัยฝ่ายสนับสนุนข้อมูลและจัดการงานเอกสาร เป็นผลให้งานวิจัยสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย

คำนำ

รายงานวิจัยแนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน เพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็นแนวทางการจัดการปัญหาด้านแอลกอฮอล์ของชุมชน ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยบทเรียนจากพื้นที่เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายและและองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เพื่อศึกษาแนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยการดำเนินงานด้านการลดแอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อสังคมมีสุขนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนตามวิถีแห่งชุมชนและบริบทของตนเอง เพื่อลดปัญหาที่มีต้นเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

คณะผู้วิจัย

